



รายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินงาน
ประจำปี 2562

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สารบัญ

- 5 ผลลัพธ์ที่ 1 หน่วยงานภาคการเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยงาน ให้การส่งเสริมงานด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ การบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะการวางแผนครอบครัวในความหมายที่กว้างขวาง การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอชไอวี การให้การปรึกษาและบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรอย่างเท่าเทียมแก่ทุกเพศ
- 7 ผลลัพธ์ที่ 2 วัยรุ่นไม่น้อยกว่า 100,000 คน มีความรู้เรื่องเพศ สุขภาวะทางเพศ และความสัมพันธ์ทางเพศที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม
- 10 ผลลัพธ์ที่ 3 ประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส จำนวนไม่น้อยกว่า 500,000 คน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี สามารถเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร สามารถดูแลตนเองและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
- 16 ผลลัพธ์ที่ 4 โครงสร้างองค์กร ระบบบริหาร และบุคลากรของ สวท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยวิถีทางอาสาสมัคร/จิตอาสา
- 17 ภาคผนวก

สารจากนายก

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย ให้มีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และบริการด้านสุขอนามัยได้อย่างทั่วถึง เป็นพันธกิจสำคัญของ สวท ที่ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ที่มุ่งเน้นพัฒนาประชากรให้มีสุขภาพทางเพศที่ดีเหมาะสมกับทุกช่วงวัย

ปี 2562 สวท ยังคงทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างมุ่งมั่น ผ่านรูปแบบการทำงานอย่างมีคุณภาพที่หลากหลายถึง 23 โครงการ เข้าถึงประชากร 3 ล้าน 2 แสนคน ที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมกับการเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ สวท ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4 ด้าน คือ 1.พัฒนาการให้บริการคลินิกเวชกรรม สวท ให้ได้มาตรฐานสากลอยู่ตลอดเวลา 2.ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 3.พัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพสังคมสมัยใหม่ 4.จัดกิจกรรมระดมทุนสนับสนุนในรูปแบบที่หลากหลาย

ความสำเร็จตลอดระยะเวลา 50 ปี สะท้อนให้เห็นว่า สวท มี สมาชิก อาสาสมัคร คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เสียสละ รวมทั้งมีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ สวท อย่างดียิ่งตลอดมา



ในนามของคณะกรรมการ สวท ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรไทยด้วยกันตลอดมา และขอให้เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ สวท ทุกคน จะมุ่งมั่นทุ่มเท ในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทยต่อไป

ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
นายกสมาคมฯ



สรุปผล การดำเนินงาน 2562

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลที่เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ เพื่อใช้เป็นรากฐานคุณภาพชีวิตของประชากรสู่สภาวะการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเป้าหมายสำคัญ คือ การผลักดันนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพกับทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์หลากหลายช่องทาง ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2562 สวท ได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินงานโครงการ 23 โครงการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ มากกว่า 3,200,000 คน ด้วยงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม ทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นจำนวนเงิน **106,073,096 บาท** สวท มุ่งเน้นในการพัฒนาประชากรทุกช่วงวัย โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และแนวโน้มของประชากร ดำเนินงานบนพื้นฐานการเข้าถึงบริการและเอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชนในสังคม โดย สวท มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2565 ดังนี้

เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่ 1



หน่วยงานภาคการเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยงาน ให้การส่งเสริมงานด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ การบริการอนามัยการเจริญพันธุ์โดยเฉพาะการวางแผนครอบครัวในความหมายที่กว้างขวาง การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอชไอวี การให้การปรึกษาและบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรอย่างเท่าเทียมแก่ทุกเพศ

ผลลัพธ์ที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 มี 2 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่อง โดยการขับเคลื่อนงานผ่านโครงการต่างๆ ของ สวท ดังนี้

1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยอมรับและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างมีความสุข (ปี พ.ศ.2561-2564) โดยร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of understanding : MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้มีนโยบายการเปิดสถานสงเคราะห์ และมีการเตรียมความพร้อมของเด็กในทุกด้าน ก่อนออกสู่สังคม

2. องค์การบริหารส่วนตำบลราตาปันยั้ง และตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ให้ความร่วมมือ ผลักดัน สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ และร่วมขับเคลื่อนเรื่องการขอรับรองให้ “ศูนย์ครอบครัวสุขสันต์” เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นช่องทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



สวท ยังคงดำเนินงานสร้างความเข้าใจ การยอมรับและสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การส่งเสริมงานด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ตลอดจนการผลักดันนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์กับทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านโครงการต่างๆ เช่น

โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างมีความสุข

สวท ร่วมกับภาคีเครือข่ายและสถานสงเคราะห์ นาร่อง 5 แห่ง คือสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2562 ได้จัดทำคู่มือสำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในระบบหลัก 5 โปรแกรม ประกอบด้วย

- 1) โปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิต
- 2) โปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
- 3) โปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร
- 4) โปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเฉพาะกิจกรรมสร้างสรรค์และการงานอาชีพ
- 5) โปรแกรมให้การปรึกษาด้วยการอบรมบุคลากรในและนอกสถานสงเคราะห์เป้าหมาย

นอกจากนี้ สวท ได้พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์เป้าหมาย เพื่อให้เป็นทีมงานหลักในการพัฒนาคุณภาพสถานสงเคราะห์ในระบบที่วางไว้ร่วมกัน โดยต้องการปฏิรูปการทำงานในระบบของสถานสงเคราะห์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ในสถานสงเคราะห์ กระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน



เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่ 2

วัยรุ่นไม่น้อยกว่า 100,000 คน มีความรู้เรื่องเพศ สุขภาวะทางเพศ และความสัมพันธ์ทางเพศที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ผลลัพธ์ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2562 สวท ได้ดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนวัยรุ่น ให้มีความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยมุ่งเน้นให้วัยรุ่นและเยาวชนมีเจตคติที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมวัยของตนเอง และเกิดความตระหนักในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ด้วยการสร้างแกนนำทดแทนและพัฒนาความรู้ ความสามารถของแกนนำ ให้มีทักษะการถ่ายทอดความรู้และให้การปรึกษาในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน ในประเด็นที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสถานการณ์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในสถานศึกษา และชุมชนรอบสถานศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดอบรมขยายผลกลุ่มวัยรุ่น จำนวน 26,573 คน สื่อสังคมออนไลน์ สื่อสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ และกิจกรรมรณรงค์ เข้าถึงวัยรุ่นและสาธารณชน จำนวน 1,762,819 คน คิดเป็น 114% ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 1,550,000 คน) และผู้เข้าชมสื่อออนไลน์ทั้งสิ้นจำนวน 8,903,672 ครั้ง คิดเป็น 275% ของเป้าหมาย (เป้าหมายจำนวน 3,233,000 ครั้ง) โดยผ่านโครงการต่างๆ เช่น



โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ สุขภาวะทางเพศ รวมถึงกิจกรรมและผลงานของ สวท ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบที่สามารถเข้าถึงวัยรุ่นและสาธารณชน อาทิ

- สื่อโทรทัศน์ อาทิ เผยแพร่คลิปการสัมภาษณ์นายกสมาคมฯ และเหรียญกษาปณ์สมาคมฯ ในเรื่องการวางแผนครอบครัว ในงานวันประชากรโลก และเรื่องการคุมกำเนิด ในงานวันคุมกำเนิดโลก และกรรมการเยาวชนให้สัมภาษณ์ ในประเด็นเยาวชนไทยกับงานอนามัยการเจริญพันธุ์ ประมาณ 1,040,000 คน
- สื่อวิทยุกระจายเสียง 18 สถานี ประมาณ 667,200 คน
- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ วารสารครอบครัว จำนวน 55,619 คน
- สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Website, Instagram, Twitter, YouTube, Video, Infographic, Application “Pong Gun Dai” และ Line@Happy family by PPAT, Facebook, Facebook Live รายการรั้วครอบครัวให้ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และการวางแผนครอบครัว โดยเหรียญกษาปณ์สมาคมฯ มีผู้เข้าชมสื่อออนไลน์ รวมจำนวน 8,903,672 ครั้ง

โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้และบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และ ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษาและในชุมชน



ในปี พ.ศ. 2562 สวท ให้การสนับสนุนแกนนำเครือข่ายครู นักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษาภาคใต้ 4 แห่ง ภาคเหนือ 6 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง กรุงเทพฯและปริมณฑล 6 แห่งและชุมชนรอบสถานศึกษาภาคใต้ 4 แห่ง โดยการจัดอบรมฟื้นฟูเพิ่มพูนความรู้ด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และเพศวิถีศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมขยายผลให้แก่แกนนำนักเรียน นักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 19,329 คน พร้อมทั้งให้บริการถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกำเนิดและให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือเพื่อนที่ประสบปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เข้ารับบริการในหน่วยบริการที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับกลุ่มวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ถุงยางอนามัยและยาเม็ดคุมกำเนิดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ



โครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา

สวท ส่งเสริมให้เยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์มีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบส่งผลให้นักเรียนสมัครเข้าใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพทางเพศและเข้าสู่กระบวนการคัดกรองปัญหา/ความเปราะบาง เกิดความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และเข้ารับบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 203 คน



โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน อนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิทางเพศ แก่เยาวชนพิการ

สวท ดำเนินการในกลุ่มเยาวชนพิการ ให้มีความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และสิทธิทางเพศที่เหมาะสมกับความต้องการของเยาวชนพิการ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาความต้องการความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชน มีตัวแทนเยาวชนพิการ ผู้ปกครอง ครูและผู้ดูแลเยาวชนพิการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันข้อเสนอแนะและรวบรวมข้อมูลความต้องการของเยาวชนพิการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับเยาวชนพิการ ดังนี้

- จัดทำสื่อความรู้ในรูปแบบหนังสืออักษรเบรลล์ (Braille) 3 เรื่อง คือ การเปลี่ยนแปลงร่างกายวัยรุ่น อนามัยวัยรุ่น และโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- ผลิต E-Learning เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิทางเพศในกลุ่มเยาวชน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.dek-d.com
- จัดทำรายงานวิจัยการให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิทางเพศที่เหมาะสมกับเยาวชนพิการ โดยร่วมกับที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ วิเคราะห์หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิทางเพศที่มีอยู่กับความต้องการของเยาวชนพิการ

เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่ 3



ประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส จำนวนไม่น้อยกว่า 500,000 คน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี สามารถเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรสามารถดูแลตนเองและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

ผลลัพธ์ที่ 3 ในปี พ.ศ. 2562 สวท ได้ดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ แก่กลุ่มประชากรที่มีภาวะเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน กลุ่มพนักงานบริการหญิง กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มสาวประเภทสอง กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้เข้าสู่วัยสูงอายุและผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย จำนวนทั้งหมด 111,932 คน คิดเป็น 131% ของเป้าหมาย (เป้าหมาย จำนวน 85,474 คน) และให้บริการวางแผนครอบครัวที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจำนวน 438,931 ครั้ง คิดเป็น 200% ของเป้าหมาย (เป้าหมาย จำนวน 219,000 ครั้ง) ผ่านคลินิก เวชกรรม สวท 10 แห่ง และโครงการต่างๆ เช่น



โครงการบริการวางแผนครอบครัวและ อนามัยการเจริญพันธุ์แบบผสมผสาน

สวท ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและบริการด้าน
อนามัยการเจริญพันธุ์ กับประชาชนทุกกลุ่มวัย
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน/วัยรุ่น ด้วยการจัดบริการ
ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านคลินิก เวชกรรม
สวท 10 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 แห่ง
(ดินแดง บางเขน และปิ่นเกล้า) ภาคเหนือ 3 แห่ง
(เชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง) ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 2 แห่ง (ขอนแก่น และอุบลราชธานี)
และภาคใต้ 2 แห่ง (สงขลาและภูเก็ต) มีผู้รับ
บริการผ่านคลินิก จำนวน 22,206 คน

นอกจากนี้ คลินิกเวชกรรม สวท 5 แห่ง ได้แก่
คลินิกดินแดง บางเขน หาดใหญ่ เชียงใหม่ และ
เชียงราย ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยร่วมบริการ
ด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เพื่อให้บริการและส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของประชาชน

โครงการศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาล แรงงานประมงสงขลา

ในปี พ.ศ. 2562 สวท ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนิน
งานจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กต่างด้าว ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อม
เด็กก่อนเข้าเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาล รวมทั้ง
ส่งเสริมเด็กและผู้ปกครองปลูกผักสวนครัวปลอด
สารเคมีบริเวณศูนย์การเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมจัด
อบรมให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์แก่
ผู้ปกครองเด็ก เน้นการวางแผนครอบครัว การ
ป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และจัดหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและวางแผน
ครอบครัวแก่ผู้ปกครองและแรงงานเด็ก จัด
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
เผยแพร่ความรู้สิทธิเด็ก สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์
และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพชุมชนแรงงาน
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของเด็ก ผู้ปกครองและ
แรงงานประมงเพื่อนบ้านที่ทำงานในโรงงาน
แปปลาบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา



โครงการส่งเสริมการเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและส่งต่อเพื่อรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ในปี พ.ศ. 2562 สวท ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติตนที่ถูกต้อง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยบริการภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ ผ่านการจัดกิจกรรมให้ความรู้และบริการที่ “ศูนย์สุขภาพชุมชนแรงงานข้ามชาติ” และจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ทำให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงความรู้และบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างสะดวก รู้สถานะตนเอง และส่งกลุ่มแรงงานข้ามชาติจำนวน 31 คน เข้าสู่ระบบการรักษาและรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเม็ยวดี ประเทศเมียนมา มีแรงงานข้ามชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,914 คน

โครงการส่งเสริมการเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและส่งต่อเพื่อรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ในกลุ่ม MSM/TG เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในสถานศึกษา 20 แห่งและชุมชนใกล้เคียง

สวท ร่วมกับภาคีเครือข่ายและศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษาและในชุมชน กลุ่ม MSM/TG ได้รับความรู้เกิดความตระหนักเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอจำนวน 1,899 คน รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง และได้ส่งเข้าสู่ระบบการรักษาและรับยาต้านไวรัสในหน่วยบริการตามสิทธิการรักษาพยาบาล



**โครงการส่งเสริมการป้องกันและบริการ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนักงาน
บริการหญิง จังหวัดนนทบุรี** ในพื้นที่
อำเภอเมือง อำเภอบางกรวย และอำเภอบางใหญ่

สวท ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยบริการภาครัฐ ภาคเอกชนและแกนนำอาสาสมัครพนักงานบริการหญิงในพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และทักษะ การใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง ตลอดจนจัดหน่วย บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 159 คน และ ติดตามกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการ ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ คงสถานะผลเลือดเป็นลบ และได้ส่งต่อกลุ่ม พนักงานบริการหญิงเข้าสู่ระบบการรักษาและ รับยาต้านไวรัสในหน่วยบริการตามสิทธิการ รักษาพยาบาล

**โครงการสุขภาพทางเพศและอนามัยการ-
เจริญพันธุ์ของคณงานในโรงงานน้ำยางชั้น
และกรีดยางในสวนยางพารา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี** ในพื้นที่ตำบลนาสาร อำเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สวท พัฒนาศักยภาพแกนนำแรงงานไทยและ เมียนมา ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องอนามัย- การเจริญพันธุ์ รวมทั้งวิธีการใช้ถุงยางอนามัย ที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแกนนำในการเผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และ รับบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติด- ต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิด ตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก และอนามัยการเจริญพันธุ์อื่นๆ มีการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ทั้งภาษาไทยและ เมียนมา สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและหน่วย บริการภาครัฐ จัดตั้ง Drop-in Center ในบริษัท รับซื้อน้ำยาง โรงงานเก็บยาง โรงงานอบยาง และในชุมชนเพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเผยแพร่ ความรู้ให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และ กระจายถุงยางอนามัย รวมทั้งการจัดหน่วย บริการเคลื่อนที่ให้บริการในชุมชนมีแรงงานไทย และเมียนมา จำนวน 837 คน ได้รับความรู้และ บริการอนามัยการเจริญพันธุ์



โครงการให้บริการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวีแก่กลุ่มพนักงานบริการหญิง ในจังหวัดขอนแก่น

โครงการให้ความรู้และบริการสุขภาพใน การป้องกันปัญหาเอดส์แก่ประชากรบน พื้นที่สูง ในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 12 ตำบล แม่แรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

สวท ร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐ ผู้นำชุมชนและแกนนำเยาวชนในพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ และจัดหน่วยบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 306 คน ได้รับความรู้และรับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น มีการส่งต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงเข้ารับการรักษาตามอาการและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาและรับยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล

สวท ดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และแกนนำพนักงานบริการหญิงในพื้นที่ ส่งเสริมให้กลุ่มพนักงานบริการหญิง ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ และอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีความรู้ มีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่งผลให้พนักงานบริการหญิง จำนวน 190 คน สมัครใจเข้ารับบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทำให้รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง และติดตามกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงส่งต่อกลุ่มพนักงานบริการหญิงเข้าสู่ระบบการรักษาและรับยาต้านไวรัส ในหน่วยบริการตามสิทธิการรักษาพยาบาล จำนวน 3 คน

เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่ 4



โครงสร้างองค์กรระบบบริหาร และบุคลากรของ สวท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยวิถีทางอาสาสมัคร/จิตอาสา

ผลลัพธ์ที่ 4 สวท มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญและมีความสุขในการปฏิบัติงาน และพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรพึ่งพาตนเอง รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารจัดการให้เหมาะสม ทันสมัยอยู่เสมอ

1. ด้านสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีแนวคิดเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ และเพิ่มรายได้ของ สวท ที่จะนำไปสู่การพึ่งตนเองในอนาคต โดย
 - 1.1 จัดจ้างโรงงานเพื่อผลิตถุงยางอนามัยภายใต้ Logo สวท เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ร้านขายยา บริษัท โครงการต่างๆ และผู้รับบริการผ่านคลินิกเวชกรรม สวท
 - 1.2 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครให้มีความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ มีการแลกเปลี่ยนและเสริมความรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ สวท จำนวน 36 คน เข้าร่วมการอบรม และประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 136 ครั้ง มีอาสาสมัครที่มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการดำเนินงานของ สวท จำนวน 686 คน
2. ด้านพัฒนาการวางแผน ติดตามงานและการประเมินผล มีการวางแผน ติดตามงาน ประเมินผลงานโครงการทุกไตรมาส เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนจัดทำข้อเสนอโครงการ เสนอแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมจำนวน 13 โครงการ
3. ด้านพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ สวท และกรอบนโยบายของคณะกรรมการ สวท ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาองค์กร



ภาคผนวก 1

ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2560-2562 แยกตามแผนกลยุทธ์

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานแยกตามแผนกลยุทธ์ที่ 1

การส่งเสริมงานสมาคมฯ	เป้าหมาย 2560-2565	ผลงาน				ร้อยละ ของเป้าหมาย
		2560	2561	2562	รวม 2560-2562	
หน่วยงานที่ให้การส่งเสริมงานสมาคมฯ (หน่วยงาน)	7	2	2	-	4	57.14

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานแยกตามแผนกลยุทธ์ที่ 2

การให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา/ผ่านการอบรม	เป้าหมาย 2560-2565	ผลงาน				ร้อยละ ของเป้าหมาย
		2560	2561	2562	รวม 2560-2562	
1. ฝึกอบรมแกนนำเยาวชนให้มีความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาครบทุกเรื่อง (คน)	1,300	449	340	139	928	71.38
2. เยาวชนได้รับความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาเป็นบางเรื่อง (คน)	200,000	48,214	66,571	22,302	137,087	68.54
3. เยาวชนได้รับความรู้เพศวิถีศึกษาเพียงครั้งเดียว (คน)	70,000	11,388	8,295	4,132	23,815	34.02
4. บุคลากรในและนอกสถานสงเคราะห์เพื่อจัดกิจกรรมขยายผลในสถาน-สงเคราะห์ 5 แห่ง (คน)	300	-	28	317	345	115.00

การให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา/ผ่านการอบรม	เป้าหมาย 2560-2565	ผลงาน				ร้อยละ ของเป้าหมาย
		2560	2561	2562	รวม 2560-2562	
1. ผ่านสื่อสาธารณะ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ (คน)	3,600,000	861,600	2,021,445	1,707,200	4,589,645	127.51
2. ผ่านกิจกรรมรณรงค์ และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ (คน)	1,300,000	75,696	130,160	55,619	261,475	20.11
3. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Website, Facebook, Line, Instagram, YouTube, Twitter, Line@Happy family by PPAT, Application "Pong Gun Dai" (ครั้ง)	28,000,000	1,947,899	7,393,468	8,903,672	18,245,039	65.16

ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานแยกตามแผนกลยุทธ์ที่ 3

การให้บริการ	เป้าหมาย 2560-2565	ผลงาน				
		2560	2561	2562	รวม 2560-2562	ร้อยละ ของเป้าหมาย
1. การให้บริการวางแผนครอบครัว (ครั้ง)	368,800	232,547	113,815	112,655	459,017	124.46
2. การให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ อื่นๆ (ครั้ง)	611,900	135,346	120,071	111,757	367,174	60.01
3. การให้บริการอื่นๆ เช่น ตรวจ สุขภาพทั่วไป (ครั้ง)	6,500	751	8,520	886	10,157	156.26
4. การให้คำปรึกษานามัยการ-เจริญพันธุ์ (ครั้ง)	593,600	88,673	185,118	212,294	486,085	81.89
5. การส่งต่อหน่วยบริการสุขภาพอื่นๆ (ครั้ง)	7,500	917	2,473	1,339	4,729	63.05
รวม	1,588,300	458,234	429,997	438,931	1,327,162	83.56

ตารางที่ 4 ผลการดำเนินงานแยกตามแผนกลยุทธ์ที่ 4

การสนับสนุนงานสมาคมฯ	เป้าหมาย 2560-2565	ผลงาน				
		2560	2561	2562	รวม 2560-2562	ร้อยละ ของเป้าหมาย
1. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ						
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ (คน/เรื่อง) ไปสเตอร์ (คน)	60/ 60	14/ 11	16/ 15	15/ 26	45/ 52	75.00/ 86.67
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (คน/ครั้ง)	150/ 450	31/ 130	35/ 134	36/ 110	102/ 374	68.00/ 83.11
2. จำนวนอาสาสมัครที่ได้รับความรู้ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการดำเนินการของ สวท (คน)	6,000	949	766	686	2,401	40.02

ภาคผนวก 2

โครงการจำแนกตามแผนกลยุทธ์และแหล่งทุน

โครงการ	แหล่งทุน	ระยะเวลาโครงการ
เป้าหมายแผนกลยุทธ์ที่ 1 (3 โครงการ)		
1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีหม้ายในจังหวัดนราธิวาส	- อาจารย์เชิดโฉม จันทราทิพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผ่าน ศ.กิตติคุณ นพ. ดำรง เจริญประยูร - มูลนิธิวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	พ.ย. 59 – ธ.ค. 62
2. โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)	ก.ค. 61 - ส.ค. 64
3. โครงการลดความรุนแรงในครอบครัวและชุมชนปัตตานี	มูลนิธิวางแผนครอบครัว- แห่งประเทศไทย	เม.ย. – ธ.ค. 62
เป้าหมายแผนกลยุทธ์ที่ 2 (7 โครงการ)		
1. โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	- สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (IPPF) - มูลนิธิวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	ม.ค. - ธ.ค. 62
2. โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้และบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษาและในชุมชน	- รายได้ภายในประเทศ - สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (IPPF)	ม.ค. - ธ.ค. 62
3. โครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา	สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปกม.)	ม.ค. – ก.ย. 62
4. โครงการผู้สูงอายุใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมบริการสุขภาพ	ธ.ค. 61 – ก.ย. 62

(ต่อ)

โครงการ	แหล่งทุน	ระยะเวลาโครงการ
เป้าหมายแผนกลยุทธ์ที่ 2 (7 โครงการ)		
5. โครงการ “ผู้สูงวัยห่างไกลโรค” จังหวัดเชียงราย	กองทุนสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมบริการสุขภาพ	ธ.ค. 61 – ก.ย. 62
6. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และสิทธิทางเพศแก่เยาวชนพิการ	กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)	ส.ค.- ธ.ค. 62
7. ประกวดสื่อสร้างสรรค์ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอชไอวี	- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - มูลนิธิเอ็ดส์เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย)	ส.ค.-ธ.ค. 62
เป้าหมายแผนกลยุทธ์ที่ 3 (11 โครงการ)		
1. โครงการบริการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบผสมผสาน	รายได้ภายในประเทศ	ม.ค. - ธ.ค. 62
2. โครงการศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	ม.ค. 59 – ธ.ค. 63
3. โครงการ “ผู้สูงอายุยังมีคุณค่า” จังหวัดปัตตานี	มูลนิธิวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	ก.ค. 59 - เม.ย.62
4. โครงการส่งเสริมการเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และส่งต่อเพื่อรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	มูลนิธิเอ็ดส์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย)	เม.ย. 59 - ธ.ค. 62
5. โครงการส่งเสริมการเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจและส่งต่อเพื่อรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ในกลุ่ม MSM/TG เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	มูลนิธิเอ็ดส์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย)	เม.ย. 59 - ธ.ค. 62

(ต่อ)

โครงการ	แหล่งทุน	ระยะเวลาโครงการ
เป้าหมายแผนกลยุทธ์ที่ 2 (7 โครงการ)		
6. โครงการส่งเสริมการป้องกันและบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนักงานบริการหญิง จังหวัดนนทบุรี	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี	ม.ค. - ก.ย. 62
7. โครงการส่งเสริมการป้องกันและบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนักงานบริการหญิง จังหวัดปทุมธานี	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี	ม.ค. - ก.ย. 62
8. โครงการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของคณงานในโรงงานน้ำยางชั้นและกรีดยางในสวนยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	Reckitt Benckiser Group plc (RB)	ม.ค. - ธ.ค. 62
9. โครงการให้บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแก่กลุ่มพนักงานบริการหญิง ในจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น	ก.พ. - ส.ค. 62
10. โครงการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี แก่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร	ม.ค. - ก.ย. 62
11. โครงการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี แก่กลุ่มพนักงานบริการหญิง จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่	ก.พ. - ส.ค. 62
เป้าหมายแผนกลยุทธ์ที่ 4 (1 โครงการ)		
โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ความยั่งยืน	- รายได้ภายในประเทศ - สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (IPPF)	ม.ค. - ธ.ค. 62

คณะกรรมการ สวท สมัยที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2560-2564

1. ศ.นพ.สุรศักดิ์	ฐานีพานิชกุล	นายกสมาคมฯ
2. ผศ.ดร.สุชาติดา	ทวีสิทธิ์	อุปนายกสมาคมฯ
3. พญ.นันทา	อ่วมกุล	เลขาธิการสมาคมฯ
4. รศ.ร.อนพ.มานพชัย	ธรรมคันไธ ร.น.	เหรัญญิกสมาคมฯ
5. นางจินตนา	พันธุ์พิภ	นายทะเบียนสมาคมฯ
6. ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์	ประสาทกุล	กรรมการสมาคมฯ
7. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ	จำรัสสุทธิรงค์	กรรมการสมาคมฯ
8. นางพรณี	แก่นสุวรรณ	กรรมการสมาคมฯ
9. นายธวัชชัย	ไทยเขียว	กรรมการสมาคมฯ
10. ผศ.ดร.กอบกุล	สรรพกิจจำนง	กรรมการสมาคมฯ
11. นางอามีเนาะ	หมัดเส็น	กรรมการสมาคมฯ
12. นายรัตน์วัฒน์	จันทร์อำนวยสุข	กรรมการสมาคมฯ
13. นางสาวณิชชาภัทร	หอละเอียด	กรรมการสมาคมฯ
14. นางสาววิภานันท์	บุษดี	กรรมการสมาคมฯ
15. นายภริศกร	คีนคง	กรรมการสมาคมฯ
16. นายรัชต	เอี่ยมตระกูล	กรรมการสมาคมฯ

กรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการ สวท

1. ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง	เหรียญประยูร
2. นายพิเชต	สุนทรพิพิธ
3. ดร.กาญจนา	กาญจนสินีท์

คณะผู้บริหาร

1. นายสมเจตน์	ศรีกนก	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมฯ
2. นางนันทกาญจน์	สูงสมาลัย วุดแฮม	รองผู้อำนวยการสมาคมฯ
3. น.ส.ลัดดา	จิตร์วัฒนแพทย์	ผู้เชี่ยวชาญด้านงานเอดส์
4. นางณัฐกานต์	ยิ้มฤทธิ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
5. นางสาวสาลี	รัตนโชติ	ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและพัฒนาโครงการ
6. นายสมชาย	แกมทอง	ผู้อำนวยการสำนักการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์
7. น.ส.ปัลยา	บุรณะประภา	ผู้อำนวยการดำเนินงานสตรีและผู้สูงอายุ
8. นพ.สมศักดิ์	ประจักษ์วงศ์	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ
9. นางพัชรภรณ์	ลีปรีชา	รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ และผู้จัดการคลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่
10. นพ.ไพศาล	ปิ่นขุกำพล	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการ ทางการแพทย์และผู้จัดการคลินิกเวชกรรม สวท บางเขน
11. นางวรัญญา	พิทักษ์เทพสมบัติ	รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการ ทางการแพทย์ และผู้จัดการคลินิกเวชกรรม สวท ดินแดง
12. นพ.อัยยกานต์	อัยยกานต์	ผู้จัดการคลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่
13. นางวารุณี	ตั้งศิริ	ผู้จัดการคลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น
14. น.ส.กรรณิการ์	สมยา	ผู้จัดการคลินิกเวชกรรม สวท อบลราชธานี
15. น.ส.รุจิระภา	มาไกล	ผู้จัดการคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย
16. นางพรเพ็ญ	อักษิ	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานบัญชี การเงิน พัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง
17. นายสาคร	สาทลาลัย	ผู้จัดการโครงการ

คลินิกเวชกรรม สวท

บริการวางแผนครอบครัวอย่างมีคุณภาพ

ภาคเหนือ

1. คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่

เลขที่ 200/3 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร. 053 - 249 - 406
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.30 น. วันเสาร์ 9.00 -16.00 น.

2. คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย

เลขที่ 810/1-3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-713-090
เปิดบริการจันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น. บริการเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. คลินิกเวชกรรม สวท ลำปาง

152 /53-54 ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.พระบาท
อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-209-577
เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 น.-18.00 น.
วันเสาร์เปิดเวลา 09.00น.-12.00 น.
หยุดวันอาทิตย์

ภาคใต้

9. คลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่

เลขที่ 8-12 ราษฎร์อุทิศ ซอย 9 ถนนราษฎร์อุทิศ
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น.-17.00 น.
เปิดทำการวันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทร.074-252-691 และ 085-585-9580

10. คลินิกเวชกรรม สวท ภูเก็ต

เลขที่ 14/1 อาคารเซ็นทรัลแมนชั่น ชั้นที่ 1
ห้องเลขที่ 107-108 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000
เปิดบริการวันพฤหัสบดี เวลา 11.00 - 18.00 น.
โทร 087-969-3702 และ 085-585-9580



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น

เลขที่ 752-754 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.043- 229- 627
สายด่วน 095-661-6551
จันทร์-ศุกร์ เปิด เวลา 10.00 น.-18.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 9.00 น.- 17.00น
หยุดวันขัตฤกษ์

5. คลินิกเวชกรรม สวท อุบลราชธานี

เลขที่ 154-156 ถนนศรีนครคีต อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 045 - 243 -380
เปิดบริการ จันทร์- ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
ปิด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดขัตฤกษ์

กรุงเทพมหานคร

6. คลินิกเวชกรรม สวท บางเขน

เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์. 8.30-16.30 น.
ปิดวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทร 02-941-2320 ต่อ 181-182

7. คลินิกเวชกรรม สวท ดินแดง

เลขที่ 2/11-13 อาคารพาณิชย์ 1 ถนนประชาสงเคราะห์ ดินแดง
กรุงเทพฯ 10400โทรศัพท์ 0-2245-1888 0-2245-7382-4
เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.- 17.00น.
ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

8. คลินิกเวชกรรม สวท ปิ่นเกล้า

เลขที่ 3/20-21 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2433-9077, 02-433-3503, 02-433-6561
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.- 17.00 น.
วันเสาร์ เปิด เวลา 9.00 น.- 17.00น. วันอาทิตย์ หยุด

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2941-2320 โทรสาร 0-2561-5130

www.ppat.or.th

f PPATBANGKOK